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บนัทึก 
เรื่อง  ที่วงัเพ็ชรบูรณ ์พระมรดกสมเด็จเจา้ฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณอิ์นทราชยั 

   

 

ส านกังานราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล. ๐๐๐๗/๒๓๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๒๒ ขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับที่วังเพช็ร
บูรณ์พระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โดยมีข้อเทจ็จริงว่า พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาซึ่งเป็นเชษฐภคินีของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ฐานะผู้ รับ
มอบอ านาจให้เป็นผู้ดูแลรับส่วนแบ่งและครอบครองดูแลพระมรดกในส่วนของพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ทรงขอให้มีการพิจารณาพระมรดกที่เกี่ยวกับที่วังเพ็ชรบูรณ์ เพราะทรง
เห็นว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช น่าจะทรงมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรจะด ารง
ตระกูลจุฑาธุชต่อไปได้ และเพื่อภาระหน้าที่ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาจะได้
สิ้นสดุลง 

ส าหรับเร่ืองพระมรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนี้  ปรากฏ
ข้อเทจ็จริงสรุปได้ว่า 

(๑) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการที่ ๑๒/
๓๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ พระราชทานที่ดินวังเพ็ชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลปทุมวัน 
อ าเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้แก่สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ส าหรับใช้เป็นที่
สร้างวัง เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ 

(๒) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๖ 
โดยมิได้ท าพินัยกรรมไว้ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง
ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เจ้าพระยามหิธรและเจ้าพระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ เป็นกรรมการ
รวบรวมทรัพย์มรดกพร้อมทั้งผลประโยชน์รายได้ และหนี้สินตลอดจนที่ดินและบ้านเรือนอันเป็น
ทรัพย์มรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เมื่อรวบรวมทรัพย์มรดกแล้วให้
รายงานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

(๓) ระหว่างที่คณะกรรมการด าเนินการรวบรวมพระมรดก ได้มีการออกโฉนดที่
วังเพ็ชรบูรณ์เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ในชื่อของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งสาม
ท่านดังกล่าวใน (๒) โดยเป็นโฉนดที่ ๓๐๐๘ ต าบลปทุมวัน อ าเภอปทุมวัน จังหวัดพระนครเนื้อที่ 
๑๑๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา และหมายเหตุไว้ที่โฉนดว่า “ออกให้เพื่อให้กรรมสิทธิ์เป็นไปตามพระ
ราชหัตถเลขา ที่ ๑๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๑ (ส าเนาอยู่หอทะเบียน)” 

(๔) คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถวาย
รายงานการจัดการพระมรดกมีข้อความเกี่ยวกับที่วังเพ็ชรบูรณ์ว่า “บรรดาทรัพย์สมบัติที่กราบ
บังคมทูลพระกรุณาข้างต้นไม่รวมทั้งที่วังด้วย เพราะเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่วังนั้นเป็นของหลวงและ
อยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงด าริเห็นสมควร



 ๒ 

ที่จะด ารงตระกูลต่อไป ถ้าเป็นการชอบด้วยพระราชด าริแล้ว กส็มควรมอบหมายพระคลังข้างที่
รักษาสบืไปซึ่งในเวลานี้พระคลังข้างที่กเ็ป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว” 

(๕) พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขา ที่ ๕/๗๐ 
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ว่า “ตามหนังสือ ที่ ๒๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุายน ๒๔๖๘ 
รายงานเร่ืองจัดการทรัพย์มรดกเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนั้นได้อ่านตลอดแล้ว ตามที่
กรรมการจัดการได้ชี้แจงมานั้นเป็นที่พอใจแล้ว ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ” 

(๖) วันที่ ๒๐ และวันที่ ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๗๗ หม่อมลออกบัหม่อมระวีได้มี
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานแบ่งพระมรดกรายนี้   สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่ง
เร่ืองไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังพิจารณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังถวายความเห็นว่า
หม่อมทั้งสองไม่มีสทิธไิด้รับพระมรดก 

(๗) วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ คณะผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์มีบัญชา
ว่าคณะผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ได้พิจารณาเร่ืองนี้ โดยถี่ถ้วนแล้ว เหน็ว่าสมเดจ็ฟ้าเจ้ากรมขุน
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัยทรงมีพระโอรสและธิดาด้วยหม่อมทั้งสองคนนี้  ควรกรุณาให้ได้รับส่วนแบ่ง
ในกองพระมรดก 

(๘) วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๘ ผู้อ านวยการพระคลังข้างที่ได้มีหนังสือ
กราบบังคมทูลพระกรุณาความว่า ได้จัดท าบัญชีและตีราคาทรัพย์เพื่อแบ่งพระมรดกแล้ว แต่พระ
ยานิติศาสตร์ไพศาล ประธานกรรมการพิจารณาเร่ืองทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ สงสัยว่าพระ
มรดกรายนี้ เข้าใจว่าได้จัดการเดด็ขาดไปแล้ว เหตุใดจึงมาแบ่งกนัอกี ขอให้ส่งเร่ืองไปให้กรรมการ
พิจารณาทรัพย์สนิฝ่ายพระมหากษัตริย์ตรวจพิจารณา ให้ระงับการแบ่งไว้ก่อน 

(๙) วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๘ คณะผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์มีบัญชา
ให้ส านักงานพระคลังข้างที่ระงับการที่จะแบ่งพระมรดกรายนี้  และมีบัญชาให้ส่งเร่ืองไปหารือ
นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพระบรมราชโองการพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

(๑๐) วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รายงานว่า 
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า เร่ืองพระบรมราชโองการนี้ ได้มีค าตอบอยู่แล้วดัง
ปรากฏในพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตอบรายงาน
กราบบังคมทูลของกรรมการรวบรวมพระมรดก จึงเห็นว่ายังไม่ควรตีความพระบรมราชโองการนี้  
คณะผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์จึงมีบัญชาให้ส านักงานพระคลังข้างที่ด าเนินการไปตามแนวแห่ง
พระบรมราชโองการ 

(๑๑) วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา
กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ได้มีลายพระราชหัตถ์กราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ขอพระราชทานพระมหากรุณารับทรัพย์สินส่วน
พระองค์ไปจากส านักงานพระคลังข้างที่ และขอให้ทรงแบ่งพระมรดกสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชร
บูรณ์อินทราชัยซึ่งเป็นพระบิดาให้เสรจ็ไป ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณา



 ๓ 

โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภารับทรัพย์สินส่วนพระองค์ได้ ส่วนของ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทธ์วัช คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้มีบัญชาอนุญาตให้
ทรงรับได้เช่นกัน และมีบัญชาให้ราชเลขานุการในพระองค์หารือนายกรัฐมนตรีว่า ถ้าจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแบ่งพระมรดกจ าจะต้องด าเนินการสถานใดบ้าง เพราะพระมรดกรายนี้
มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบังคับอยู่จะต้องออกกฎหมาย
ลบล้าง หรือแก้ไขพระบรมราชโองการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนี้ เสียก่อน หรืออย่างไร และ
ควรจะแบ่งให้แก่ผู้ ใดอย่างไรจึงจะชอบ เพราะนอกจากพระโอรสธิดาทั้งสองพระองค์ยังมีพระ
ชายาและหม่อมอีกสองคนด้วย กับขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพระบรมราชโองการ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(๑๒) คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทกึลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑แจ้ง
ผลการพิจารณาเกี่ยวกับการตีความพระบรมราชโองการพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แยกได้ ๒ กรณี 

(๑) พระมรดกรายนี้ ได้แบ่งเสรจ็เดด็ขาดแล้วหรือยัง 
(๒) ถ้าพระมรดกรายนี้ ยังไม่ได้แบ่งในขณะนี้อาจจะแบ่งได้อย่างไรหรือไม่ 
ปัญหา (๑) พอสรุปได้ว่าในรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก ซ่ึง

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงเห็นชอบด้วยแล้วนั้น กห็าได้
วางหลักเกณฑส์ าหรับให้ปฏิบัติในเร่ืองการแบ่งปันพระมรดกซึ่งจะต้องกระท าในกาลข้างหน้าไว้ไม่  
ทั้งนี้  กห็มายความว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความเห็นว่าการแบ่งปันพระมรดกของพระ
ราชวงศ์ในเมื่อท่านเจ้าของมิได้ทรงท าพินัยกรรมไว้นั้น ต้องปฏิบัติตามมูลประเพณีที่แล้วมา  
กล่าวคือ เป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยตามแต่จะทรงพระราชด าริเหน็สมควรเท่านั้นเอง 

ปัญหา (๒) พอสรุปได้ว่าพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นชอบตามรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกและโปรดเกล้า
ฯ ให้ด าเนินการไปตามนั้นได้ทุกประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น  เป็นพระบรมราชโองการใน
สมัยที่พระองค์ทรงสมบูรณาญาสทิธริาช ย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมาย จึงจ าต้องปฏบิัติตามพระ
บรมราชโองการนั้นทุกประการ เมื่อพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้
ด าเนินการไปตามความเหน็ของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกแล้ว กเ็ป็นอันว่าพระองค์ทรงมีพระ
บรมราชโองการในข้อที่ว่าการแบ่งปันพระมรดกรายนี้ เป็นเร่ืองที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยนั้นด้วย 
“พระบรมวินิจฉัย” นี้ ใช่ว่าจะหมายถึง พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเท่านั้นก็หามิได้ หากหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นเชษฐบุรุษแห่งพระบรมราชวงศ์  ดังนั้นสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันกย่็อมทรงรับพระราชภาระในการแบ่งปันพระมรดกรายนี้ ตามที่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ กล่าวคือ ทรงแบ่งปันพระมรดกไปตามที่ทรงพระราชด าริเหน็สมควร 

(๑๓) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๑ คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์มี
บัญชาให้ราชเลขานุการในพระองค์แจ้งไปยังส านักพระราชวังสั่งส านักงานพระคลังข้างที่ส่งเร่ืองให้
ที่ปรึกษากฎหมายเสนอความเหน็ 



 ๔ 

ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของส านักงานพระคลังข้างที่ได้ชี้ แจงผลการพิจารณาพร้อม
ทั้งเสนอความเห็นเป็นบันทึกข้อ ๗ มีความพอสรุปได้ว่า “ส าหรับที่วัง คณะกรรมการถวาย
ความเห็นแยกไว้เป็นกรณีพิ เศษ ถือเป็นของหลวงและอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณส าหรับ
พระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงมีพระราชด าริเห็นสมควรจะด ารงตระกูลต่อไป...ฯลฯ...แต่ที่วังนี้ อยู่ใน
พระมหากรุณาธคิุณ  ถ้าทรงพระราชด าริเห็นว่ายังไม่ควรพระราชทาน จะไม่พระราชทานกไ็ด้หรือ
จะปฏบิัติอย่างอื่น เช่น พระโอรสและธิดาตกลงกนัแบ่งส่วนที่วังนี้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เป็นไปตามนั้นกไ็ด้” 

(๑๔) วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕ หม่อมเจ้านิกรเทวัญ ราชเลขาธิการได้
ทูลเกล้าฯ ถวายบันทกึความเห็นเกี่ยวกับที่วังว่า ส่วนที่วังนั้น โดยได้มีพระราชหัตถเลขาในรัชกาล
ที่ ๖ พระราชทานเป็นสทิธขิาดไว้แล้วโดยชัดแจ้ง กช็อบที่จะให้รวมอยู่ในกองพระมรดกด้วย 

(๑๕) คณะองคมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นว่าในข้อที่ว่าพระมรดกรายนี้  
ณ บัดนี้  ถึงเวลาแบ่งหรือยังนั้น เหน็ว่าพระโอรสพระธดิาของสมเดจ็เจ้าฟ้าองค์เจ้ามรดกทรงบรรลุ
นิติภาวะแล้ว จึงถึงเวลาที่จะแบ่งพระมรดกพระราชทานได้ 

ที่วังเพ็ชรบูรณ์นั้นเดิมเป็นของพระคลังข้างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ตามพระราชหัตถเลขา ที่ ๑๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ กรรมการรวบรวมพระ
มรดกรายงานกราบบังคมทูลว่า ที่วังเป็นของหลวงอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ทรงพระราชด าริเห็นสมควรจะด ารงตระกูลต่อไป ในข้อนี้ ไม่เคยมี
พระราชกระแสอย่างไร ต่อมาจึงมีข้อที่จะทรงพระราชวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

(๑) จะทรงพ ระราชวินิ จฉั ย ให้ที่ วั งเพ็ ชรบู รณ์ เป็ นของท รัพ ย์สิน ส่วน
พระมหากษัตริย์ตามสภาพของที่ดินแต่เดิมมากไ็ด้ หรือ 

(๒) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่วังให้แก่ผู้ที่ทรงพระราชด าริ
เหน็สมควรจะด ารงตระกูลต่อไป คือพระองค์เจ้าวรานนทธ์วัชกช็อบที่จะท าได้ หรือ 

(๓) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ที่วังแก่กองพระมรดกเพื่อจะได้เป็นทรัพย์
ที่จะแบ่งต่อไปกไ็ด้ 

(๑๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้มีพระราชกระแสลงวันที่ 
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ว่า 

“โดยที่ ม รดกรายนี้ ไ ด้ ค้ างม าเป็ น เวลาน านแ ล้ว  สมควรจะได้ จั ดก าร
แบ่งสันปันส่วนให้แก่ผู้ที่ควรจะได้รับไป ในการนี้ควรจะค านึงถึงพระบรมราชโองการที่เคยทรงสั่ง
ไว้ในเร่ืองนี้  กับให้เป็นการชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายด้วย ให้ส่งเร่ืองให้คณะองคมนตรี
พิจารณาถ้าเหน็ว่าควรจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นจัดการกใ็ห้เสนอรายนามมา เพื่อควรแก่การนี้” 

(๑๗) วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ ประธานองคมนตรี (กรมหมื่นพิทยลาภ
พฤฒิยากร) ได้กราบบังคมทูลว่า คณะองคมนตรีได้รับพระราชทานพิจารณาเร่ืองนี้แล้ว โดยสรุป
เห็นว่าพระมรดกรายนี้ ยังมิได้แบ่งกันเสร็จเดด็ขาด ส่วนที่วัง ถ้าจะถือตามนัยว่าจะพระราชทานให้
ผู้ที่จะด ารงตระกูลต่อไปแล้ว ...ฯลฯ...ในสมัยนี้การรักษาสถานที่กว้างใหญ่ย่อมเป็นการสิ้นเปลือง



 ๕ 

มาก ถ้าเป็นผู้มีรายได้ไม่เหมาะสมจะท าให้เกิดภาระขึ้นผู้ รับวังอาจต้องขายหรือแบ่งขาย ซึ่งการ
กระท าเช่นนั้นหาเป็นไปตามกระแสพระราชด าริไม่ นอกจากนั้นยังต้องระลึกถึงข้าในกรมที่ยังคง
รับเงินเดือนจนบัดนี้  และในที่สุดพระยาศรีวิสารวาจาเห็นว่า ที่วังไม่อยู่ในทรัพย์พระมรดกที่จะ
แบ่ง 

(๑๘) วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีพระราชกระแสว่า “ในหลักใหญ่ๆ ก็
ชอบแล้ว ฉะนั้นขอตั้งให้กรมหมื่นพิทยลาภเป็นประธาน และเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร พระยา
ศรีวิสารวาจา เป็นกรรมการด าเนินการ ให้อันที่จะแบ่งพระมรดกรายนี้ ให้ชอบด้วยความยุติธรรม 
และบทกฎหมาย และเมื่อเห็นเป็นการสมควรกใ็ห้คณะกรรมการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เลขาธิการพระราชวัง ผู้อ านวยการฯ และที่ปรึกษากฎหมายพระคลังข้างที่หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องใน
เร่ืองพระมรดกนี้มาปรึกษาหารือ หรือสอบถามด้วยกไ็ด้ และพร้อมกันนั้นกไ็ด้มีพระราชหัตถเลขา 
ที่  ๑/๖๑ ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕ ถึงกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรทรงแต่งตั้ ง
กรรมการพระราชกระแสนั้น 

(๑๙) พระมรดกรายนี้ มีการแบ่งปันกันหลายคร้ัง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายนพ.ศ.
๒๔๙๕ ได้มีการแบ่งปันพระมรดกอีกคร้ังหนึ่งและเป็นคร้ังสุดท้ายในรัชกาลปัจจุบัน ในคร้ังนี้  
พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรเป็นประธานกรรมการ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร 
และพระยาศรีวิสารวาจาเป็นกรรมการ คณะกรรมการได้จัดท าสัญญาแบ่งทรัพย์มรดกระหว่าง
ทายาทตามสัญญาข้อ ๓ ได้ตกลงเกี่ยวกับที่วังว่า “ทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒ ยกเว้นที่
วังเพช็รบูรณ์ ต าบลปทุมวันซึ่งได้ตกเป็นของหลวงตามรายงานของคณะกรรมการจัดการมรดกใน
รัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเห็นชอบและให้
ด าเนินการตามนั้น” 

ประธานกรรมการได้ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาแบ่งปันมรดก และบันทึกเร่ืองพระ
มรดกซึ่งเจ้าพระยาศรีธรรมาธเิบศรได้ท าขึ้น เพื่อทรงวินิจฉัย ซึ่งหากทรงพระราชด าริเหน็ชอบตาม
สญัญาแบ่งนี้จะได้รับใส่เกล้าฯ ด าเนินการต่อไป 

บันทกึเร่ืองที่วังเพ็ชรบูรณ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ของเจ้าพระยาศรี
ธรรมาธิเบศรที่ท าขึ้ นทูลเกล้าฯ ถวาย มีความเห็นว่า ที่วังได้เปล่ียนสภาพกลับมาเป็นของหลวง
ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯที่เห็นชอบ และให้ด าเนินการไป
ตามรายงานของกรรมการ ซึ่งจะพระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงพระราชด าริเห็นสมควรจะด ารงตระกูล
ต่อไป แต่เพียงใดหรือไม่กไ็ด้ และตามสัญญาแบ่งทรัพย์มรดกลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ 
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทธ์วัช และผู้มีส่วนได้อื่นๆ ได้รับส่วนแบ่งไปเป็นอนัมากแล้ว ถ้า
ทรงพระด าริเห็นสมควรจะพระราชทานที่วังอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอกีส่วนหนึ่งต่างหากแล้ว มี
ข้อที่จะพิจารณาว่าจะพระราชทานให้แต่เพียงใดจึงจะเป็นการสมควรเพื่อให้ด ารงตระกูลและ
เหมาะสมกบัสถานะการณ์ในปัจจุบัน 

การที่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกที่หลวง
ในพระคลังข้างที่ (ในบัดนี้ เรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) พระราชทานแด่สมเดจ็เจ้าฟ้า
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ผู้ เป็นพระอนุชาเพื่อสร้างเป็นวังเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๑ ในสมัยสม



 ๖ 

บูรณาญาสิทธิราช ๓๔ ปีล่วงมาแล้วนั้ น ย่อมต่างกันกับที่ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานให้แก่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชในปัจจุบันนี้ เป็นอันมาก กล่าวคือ 
ต่างกนัด้วยเวลา เหตุการณ์ ฐานะของผู้รับตามล าดับพระราชวงศ์ และราคาแห่งทรัพย์สนิ 

ด้วยเหตุนี้ ถ้าจะพระราชทานแต่สกัส่วนหนึ่งของเนื้อที่พอที่จะสร้างวังและรักษาไว้
ในตระกูลได้ พร้อมด้วยเงินตามสมควรเพื่อสร้างวังเป็นที่ประทบักจ็ะงดงามดี หรือจะพระราชทาน
ที่ใหม่พร้อมด้วยเงินตามสมควรให้สร้างเป็นวัง กส็ดุแล้วแต่จะทรงพระราชด าริเหน็สมควร 

(๒๐) วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีพระราชกระแสว่า “เมื่อทายาทได้ท า
ความตกลงกันตามสัญญาแบ่งนี้   กด็ูเป็นธรรมดีแล้ว  อนุมัติให้ด าเนินการได้ และในวันที่  ๓๐ 
กนัยายน พ.ศ.๒๔๙๕ นี้ เองได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า “ที่วังเพช็รบูรณ์กบัผลประโยชน์ที่พระ
คลังข้างที่เก็บอยู่นี้  เมื่อไม่มีกองมรดกแล้ว กใ็ห้พระคลังข้างที่ดูแลรักษาและเก็บผลประโยชน์
ต่อไปจนกว่าจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนหม่อมเจ้าบุญจิราธรกค็งให้อาศัยอยู่ ต่อไปตามเดิม ส่วน
ผลประโยชน์ที่เคยทรงเกบ็อยู่กใ็ห้คงเกบ็ได้ทางด้านริมคลอง  ทั้งนี้  จะตลอดชีพหรือจนกว่าจะ
เหน็สมควรอย่างใดต่อไป” 

ต่อมาได้มีพระราชหัตถเลขา ที่  ๓/๘๑ ลงวันที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๕ถึง
ประธานกรรมการให้ด าเนินการตามพระราชกระแสดังกล่าวข้างต้น 

(๒๑) เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกาศใช้บังคับ และก าหนดให้ทรัพย์สินต่างๆ ของ
พระมหากษัตริย์แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 

(๑) ทรัพย์สนิส่วนพระองค์ 
(๒) ทรัพย์สนิส่วนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
(๓) ทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ 
จึงท าให้มี ปัญหาว่า ค า ว่า “ที่ วั งเป็นของหลวง” ตามรายงานของ

คณะกรรมการแบ่งพระมรดกเป็นทรัพย์สินประเภทใดใน ๓ ประเภท หรือเป็นทรัพย์สินอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งไม่อยู่ภายในบังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น 

เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันหลายฝ่าย ส านักราชเลขาธิการจึงใคร่ขอให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความในปัญหาข้อที่ ว่า ที่ดินวังเพ็ชรบูรณ์ที่
คณะกรรมการจัดแบ่งมรดกเห็นว่าเป็นของหลวงนั้น จะถือเป็นทรัพย์สินประเภทใดและจะ
จ าหน่ายจ่ายโอนได้ด้วยวิธีใด จึงจะชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  เพื่อที่จะได้พิจารณาด าเนินการให้
ถูกต้องต่อไป 

 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ)  ได้
พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า เมื่ อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกของสมเดจ็เจ้าฟ้าพระองค์
นั้นแล้วให้รายงานกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกได้รายงาน



 ๗ 

กราบบังคมทูลพระกรุณาในหนังสอื ที่ ๒๐/๔๘๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๘ จากรายงาน
ของคณะกรรมการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกบัที่วังอันเป็นปัญหาที่หารือนี้ตอนหนึ่งกล่าวว่า “บรรดา
ทรัพย์สมบัติที่กราบบังคมทูลพระกรุณาข้างต้นไม่รวมทั้งที่วังด้วยเพราะเหน็ด้วยเกล้าฯ ว่าที่วังนั้น 
เป็นของหลวง และอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ที่ทรง
พระราชด าริเห็นสมควรจะด ารงตระกูลต่อไป ถ้าเป็นการชอบด้วยพระราชด าริแล้วจะได้ทรงพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ มอบพระคลังข้างที่รักษาสืบไป  ซึ่งในเวลานั้นพระคลังข้างที่กเ็ป็น
ผู้ดูแลอยู่แล้ว” พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเห็นชอบและ
โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการไปตามนั้น โดยที่พระบรมราชโองการดังกล่าวมีขึ้นเมื่อสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราช จึงย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมายให้ที่วังเพ็ชรบูรณ์นี้ เป็นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงดูแล
รักษาและสงวนไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ด ารงวงศ์ตระกูลของสมเดจ็เจ้าฟ้า
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยต่อไป ที่วังเพ็ชรบูรณ์จึงเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษ แม้ภายหลัง
จะมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใช้บังคับ กไ็ม่
มีผลยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขพระบรมราชโองการดังกล่าวได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงว่าพระบรม
ราชโองการนั้นเป็นกฎหมายพิเศษที่ ว่าด้วยที่วังเพ็ชรบูรณ์โดยเฉพาะส่วนพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
พระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น การแปลกฎหมายว่าที่วังเพช็รบูรณ์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สนิฝ่ายพระมหากษัตริย์ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์แห่งพระบรมราชโองการ
โดยชัดแจ้ง เพราะหากถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วย่อมหมายความว่า
พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ใดได้โดยล าพังพระองค์
เอง และโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าขัดต่อพระบรมราชโองการที่มีฐานะเป็นกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น และจะถือว่าเป็นทรัพย์สนิส่วนพระองค์กไ็ม่ได้อีกเช่นกนั เพราะไม่เข้าลักษณะเป็น
ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ และในพระบรมราชโองการเองแสดงให้เห็นว่ามิได้มีพระประสงค์จะให้
กลับคืนสภาพเป็นของพระคลังข้างที่ ตามเดิม เพราะแม้แต่โฉนดก็ได้ออกในนามของ
คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก เพื่อเปิดโอกาสที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ซึ่งทรงพระราชด าริ
เห็นสมควรด ารงตระกูลต่อไป โดยสรุปจึงเห็นว่า ที่วังเพ็ชรบูรณ์จึ งเป็นที่ซึ่งมิได้อยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช  ๒๔๗๙ แต่เป็นที่ซึ่งอยู่ใน
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ที่จะพระราชทานให้แก่ทายาทผู้ซึ่งด ารงตระกูลของสมเดจ็เจ้า
ฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  และจะพระราชทานให้แก่ทายาทหรือไม่ เพียงใด  
ย่อมสดุแล้วแต่พระราชด าริเหน็สมควร 

 

 

(ลงชื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ์) 

รองเลขาธกิารฯ 
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ปฏบิัติราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เรื่อง ที่วังเพ็ชรบูรณ์ พระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

สํานักงานราชเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ รล. coo Name ลงวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๒๒ ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับที่วังเพ็ชร
บูรณ์พระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โดยมีข้อเท็จจริงว่า พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาซึ่งเป็นเชษฐภคินีของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ฐานะผู้รับ
มอบอํานาจให้เป็นผู้ดูแลรับส่วนแบ่งและครอบครองดูแลพระมรดกในส่วน
             ของพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ทรงขอให้มีการพิจารณาพระมรดกที่เกี่ยวกับที่วังเพ็ชรบูรณ์ เพราะทรง
เห็นว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช น่าจะทรงมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรจะดํารง
ตระกูลจุฑาธุชต่อไปได้ และเพื่อภาระหน้าที่ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาจะได้
สิ้นสุดลง

สําหรับเรื่องพระมรดกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนี้ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า

(๑) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการที่ ๑๒/
๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชทานที่ดินวังเพ็ชรบู
             รณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลปทุมวัน
อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย สําหรับใช้เป็นที่
สร้างวัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑

(๒) สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒
โดยมิได้ทําพินัยกรรมไว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง
ให้เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เจ้าพระยามหิธรและเจ้าพระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ เป็นกรรมการ
รวบรวมทรัพย์มรดกพร้อมทั้งผลประโยชน์รายได้ และหนี้สินตลอดจนที่ดินและบ้านเรือนอันเป็น
ทรัพย์มรดกของสมเด็จเจ้าฟ
             ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เมื่อรวบรวมทรัพย์มรดกแล้วให้
รายงานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

(๓) ระหว่างที่คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมพระมรดก ได้มีการออกโฉนดที่
วังเพ็ชรบูรณ์เมื่อวันที่ ๕ ธั้นวาคม พ.ศ.๒๕๒ ในชื่อของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งสาม
ท่านดังกล่าวใน (๒) โดยเป็นโฉนดที่ ๓๐๐๕ ตําบลปทุมวัน อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนครเนื้อที่
๑๑ ไร่ ๒๓ ตารางวา และหมายเหตุไว้ที่โฉนดว่า “ออกให้เพื่อให้กรรมสิทธิ์เป็นไปตามพระ
ราชหัตถเลขา ที่ ๑๒/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ finan ๒๕๐๑ (สําเนาอยู่หอทะเบียน)”

(๕)
              คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกได้กราบบังคมทูลพระกรุณาถวาย
รายงานการจัดการพระมรดกมีข้อความเกี่ยวกับที่วังเพ็ชรบูรณ์ว่า “บรรดาทรัพย์สมบัติที่กราบ
บังคมทูลพระกรุณาข้างต้นไม่รวมทั้งที่วังด้วย เพราะเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า ที่วังนั้นเป็นของหลวงและ

อยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงดําริเห็นสมควร
             [END PAGE 1]
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ที่จะดํารงตระกูลต่อไป ถ้าเป็นการชอบด้วยพระราชดําริแล้ว ก็สมควรมอบหมายพระคลังข้างที่
รักษาสืบไปซึ่งในเวลานี้พระคลังข้างที่ก็เป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว”

(๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขา ที่ ๕/๑๐
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ว่า “ตามหนังสือ ที่ ๒๐/๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถายน ๒๕๒๕
รายงานเรื่องจัดการทรัพย์มรดกเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยนั้นได้อ่านตลอดแล้ว ตามที่
กรรมการจัดการได้ชี้แจงมานั้นเป็นที่พอใจแล้ว ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ”

(๐) วันที่ ๒๐ และวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
             พ.ศ.๒๕๑๓ หม่อมลออกับหม่อมระวิได้มี
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานแบ่งพระมรดกรายนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่ง
เรื่องไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังพิจารณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังถวายความเห็นว่า
หม่อมทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับพระมรดก

(o) วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มีบัญชา
ว่าคณะผู้สํา เร็จราชการแทนพระองค์ได้พิจารณาเรื่องนี้โดยถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าสมเด็จฟ้าเจ้ากรมขุน
เพ็ชรบูรณ์อินทราช
             ัยทรงมีพระโอรสและธิดาด้วยหม่อมทั้งสองคนนี้ ควรกรุณาให้ได้รับส่วนแบ่ง
ในกองพระมรดก

(๕@) วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕ ผู้อํานวยการพระคลังข้างที่ได้มีหนังสือ
กราบบังคมทูลพระกรุณาความว่า ได้จัดทําบัญชีและตีราคาทรัพย์เพื่อแบ่งพระมรดกแล้ว แต่พระ
ขานิติศาสตร์ไพศาล ประธานกรรมการพิจารณาเรื่องทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ สงสัยว่าพระ
มรดกรายนี้เข้าใจว่าได้จัดการเด็ดขาดไปแล้ว เหตุใดจึงมาแบ่งกันอีก ขอให้ส่งเรื่องไปให้กรรมการ
พิจารณาทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ตรวจพิจารณา ให้ระงับการแบ่งไว้ก่อน

(๓) วันที่ ๒๕ กั
             นยายน พ.ศ.๒๕๐๕ คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มีบัญชา
ให้สํานักงานพระคลังข้างที่ระจับการที่จะแบ่งพระมรดกรายนี้ และมีบัญชาให้ส่งเรื่องไปหารือ
นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว

(๑๐) JUN We กันยายน พ.ศ.๒๕๐๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รายงานว่า

คณะกรรมการกฤษฎีกาฬิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องพระบรมราชโองการนี้ได้มีคําตอบอยู่แล้วดัง
ปรากฏในพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตอบรายงาน
กราบบังคมทูลของกรรมการรวบรวมพระมรดก จึงเห็น
             ว่ายังไม่ควรตีความพระบรมราชโองการนี้
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จึงมีบัญชาให้สํานักงานพระคลังข้างที่ดําเนินการไปตามแนวแห่ง
พระบรมราชโองการ

(๑๑) วันที่ wo ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา
กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ได้มีลายพระราชหัตถ์กราบบังคมทูลพระกรุณา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ขอพระราชทานพระมหากรุณารับทรัพย์สินส่วน
พระองค์ไปจากสํานักงานพระคลังข้างที่ และขอให้ทรงแบ่งพระมรดกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพีชร
บูรณ์อินทราชัยซึ่งเป็นพระบิดาให้เสร็จไป ความทราบฝ่าล
             ะอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณา
             [END PAGE 2]
             โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภารับทรัพย์สินส่วนพระองค์ได้ ส่วนของ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ได้มีบัญชาอนุญาตให้
ทรงรับได้เช่นกัน และมีบัญชาให้ราชเลขานุการในพระองค์หารือนายกรัฐมนตรีว่า ถ้าจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการแบ่งพระมรดกจําจะต้องดําเนินการสถานใดบ้าง เพราะพระมรดกรายนี้
มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบังคับอยู่จะต้องออกกฎหมาย
ลบล้าง หรือแก้ไขพระบรมราชโองการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนี้เสียก่อน หรืออย่างไร และ
             
ควรจะแบ่งให้แก่ผู้ใดอย่างไรจึงจะชอบ เพราะนอกจากพระโอรสธิดาทั้งสองพระองค์ยังมีพระ
ชายาและหม่อมอีกสองคนด้วย กับขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพระบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๑๒) คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีบันทึกลงวันที่ log มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕๑แจ้ง

ผลการพิจารณาเกี่ยวกับการตีความพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
แยกได้ ๒ กรณี

(๑) พระมรดกรายนี้ได้แบ่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือยัง

(๒) ถ้าพระมรดกรายนี้ยังไม่ได้แบ่งในขณะนี้อาจจะแบ่งได้อย่างไรหรือไม่

Tam (๑) พอสรุปได้ว่าในรายง
             านของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงเห็นชอบด้วยแล้วนั้น ก็หาได้
วางหลักเกณฑ์สําหรับให้ปฏิบัติในเรื่องการแบ่งบันพระมรดกซึ่งจะต้องกระทําในกาลข้างหน้าไว้ไม่
ทั้งนี้ ก็หมายความว่ากรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกมีความเห็นว่าการแบ่งปันพระมรดกของพระ
ราชวงศ์ในเมื่อท่านเจ้าของมิได้ทรงทําพินัยกรรมไว้นั้น ต้องปฏิบัติตามมูลประเพณีที่แล้วมา
กล่าวคือ เป็นเรื่องที่อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยตามแต่จะทรงพระราชดําริเห็นสมควรเท่านั้นเอง

Tam (๒) พอสรุปได้ว่าพระบรมราชโองการ
             ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นชอบตามรายงานของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกและโปรดเกล้า
ฯ ให้ดําเนินการไปตามนั้นได้ทุกประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นพระบรมราชโองการใน
สมัยที่พระองค์ทรงสมบูรณาญาสิทธิราช ย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมาย จึงจําต้องปฏิบัติตามพระ
บรมราชโองการนั้นทุกประการ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้
ดําเนินการไปตามความเห็นของกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกแล้ว ก็เป็นอันว่าพระองค์ทรงมีพระ
บรมราชโองการในข้อที่ว่าการแบ่งปันพระมรดกรายนี้เป็นเรื่องที่อ
             ยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยนั้นด้วย
“พระบรมวินิจฉัย” นี้ใช่ว่าจะหมายถึง พระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวเท่านั้นก็หามิได้ หากหมายความถึงพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นเชษฐบุรุษแห่งพระบรมราชวงศ์ ดังนั้นสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็ย่อมทรงรับพระราชภาระในการแบ่งปันพระมรดกรายนี้ตามที่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ กล่าวคือ ทรงแบ่งบันพระมรดกไปตามที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควร

(๑๓) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
             มี

บัญชาให้ราชเลขานุการในพระองค์แจ้งไปยังสํานักพระราชวังสั่งสํานักงานพระคลังข้างที่ส่งเรื่องให้
ที่ปรึกษากฎหมายเสนอความเห็น
             [END PAGE 3]
             ๕

ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของสํานักงานพระคลังข้างที่ได้ชี้แจงผลการพิจารณาพร้อม
ทั้งเสนอความเห็นเป็นบันทึกข้อ « มีความพอสรุปได้ว่า “สําหรับที่วัง คณะกรรมการถวาย
ความเห็นแยกไว้เป็นกรณีพิเศษ ถือเป็นของหลวงและอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณสําหรับ
พระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงมีพระราชดําริเห็นสมควรจะดํารงตระกูลต่อไป...ฯลฯ...แต่ที่วังนี้อยู่ใน
พระมหากรุณาธิคุณ ถ้าทรงพระราชดําริเห็นว่ายังไม่ควรพระราชทาน จะไม่พระราชทานก็ได้หรือ
จะปฏิบัติอย่างอื่น เช่น พระโอรสและธิดาตกลงกันแบ่งส่วนที่วังนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เป็นไ
             ปตามนั้นก็ได้”

(๑๕) วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ หม่อมเจ้านิกรเทวัญ ราชเลขาธิการได้
ทูลเกล้าฯ ถวายบันทึกความเห็นเกี่ยวกับที่วังว่า ส่วนที่วังนั้น โดยได้มีพระราชหัตถเลขาในรัชกาล
ที่ ๒ พระราชทานเป็นสิทธิขาดไว้แล้วโดยชัดแจ้ง ก็ชอบที่จะให้รวมอยู่ในกองพระมรดกด้วย

(๑๕) คณะองคมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นว่าในข้อที่ว่าพระมรดกรายนี้
ณ บัดนี้ ถึงเวลาแบ่งหรือยังนั้น เห็นว่าพระโอรสพระธิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าองค์เจ้ามรดกทรงบรรลุ
นิติภาวะแล้ว จึงถึงเวลาที่จะแบ่งพระมรดกพระราชทานได้

ที่วังเพ็ชรบูรณ์นั้นเดิมเป็นขอ
             งพระคลังข้างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ตามพระราชหัตถเลขา ที่ ๑๒/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑ กรรมการรวบรวมพระ
มรดกรายงานกราบบังคมทูลว่า ที่วังเป็นของหลวงอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะดํารงตระกูลต่อไป ในข้อนี้ไม่เคยมี
พระราชกระแสอย่างไร ต่อมาจึงมีข้อที่จะทรงพระราชวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) จะทรงพระราชวินิจฉัยให้ที่วังเพ็ชรบูรณ์เป็นของทรัพ
             ย์สินส่วน
พระมหากนัตริย์ตามสภาพของที่ดินแต่เดิมมาก็ได้ หรือ

(๒) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่วังให้แก่ผู้ที่ทรงพระราชดําริ
เห็นสมควรจะดํารงตระกูลต่อไป คือพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชก็ชอบที่จะทําได้ หรือ

(๓) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ที่วังแก่กองพระมรดกเพื่อจะได้เป็นทรัพย์
ที่จะแบ่งต่อไปก็ได้

(oo) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้มีพระราชกระแสลงวันที่
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ว่า

“โดยที่มรดกรายนี้ได้ค้างมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรจะได้จัดการ
แบ่งสันบันส่วนให้แก่ผู้ที่ควรจะได้รับไป ในการนี
             ้ควรจะคํานึงถึงพระบรมราชโองการที่เคยทรงสั่ง
ไว้ในเรื่องนี้ กับให้เป็นการชอบธรรมแล ะถูกต้องตามกฎหมายด้วย ให้ส่งเรื่องให้คณะองคมนตรี
พิจารณาถ้าเห็นว่าควรจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นจัดการก็ให้เสนอรายนามมา เพื่อควรแก่การนี้”

(ow) วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ประธานองคมนตรี (กรมหมื่นพิทยลาภ
พฤฒิยากร) ได้กราบบังคมทูลว่า คณะองคมนตรีได้รับพระราชทานพิจารณาเรื่องนี้แล้ว โดยสรุป
เห็นว่าพระมรดกรายนี้ยังมิได้แบ่งกันเสร็จเด็ดขาด ส่วนที่วัง ถ้าจะถือตามนัยว่าจะพระราชทานให้

ผู้ที่จะดํารงตระกูลต่อไปแล้ว ...ฯลฯ...ในสมั
             ยนี่การรักษาสถานที่กว้างใหญ่ย่อมเป็นการสินเปลือง
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             ๕

มาก ถ้าเป็นผู้มีรายได้ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดภาระขึ้นผู้รับวังอาจต้องขายหรือแบ่งขาย ซึ่งการ
กระทําเช่นนั้นหาเป็นไปตามกระแสพระราชดําริไม่ นอกจากนั้นยังต้องระลึกถึงข้าในกรมที่ยังคง
รับเงินเดือนจนบัดนี้ และในที่สุดพระยาศรีวิสารวาจาเห็นว่า ที่วังไม่อยู่ในทรัพย์พระมรดกที่จะ
แบ่ง

(๑๓) Tull ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีพระราชกระแสว่า “ในหลักใหญ่ ๆ A
ชอบแล้ว ฉะนั้นขอตั้งให้กรมหมื่นพิทยลาภเป็นประธาน และเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร พระยา
ศรีวิสารวาจา เป็นกรรมการดําเนินการ ให้อันที่จะแบ่งพระมรดกรายนี้ให้ชอบด้วย
             ความยุติธรรม
และบทกฎหมาย และเมื่อเห็นเป็นการสมควรก็ให้คณะกรรมการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เลขาธิการพระราชวัง ผู้อํานวยการฯ และที่ปรึกษากฎหมายพระคลังข้างที่หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องพระมรดกนี้มาปรึกษาหารือ หรือสอบถามด้วยก็ได้ และพร้อมกันนั้นก็ได้มีพระราชหัตถเลขา
ที่ ๑/๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงกรมหมื่นพิทยลาภพฤฆฒิยากรทรงแต่งตั้ง
กรรมการพระราชกระแสนั้น

(๑๓) พระมรดกรายนี้มีการแบ่งปันกันหลายครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ.ศ.
๒๕๕๕ ได้มีการแบ่งบันพระมรดกอีกครั้งหนึ่งและเป็นครั้
             งสุดท้ายในรัชกาลปัจจุบัน ในครั้งนี้
พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรเป็นประธานกรรมการ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร
และพระยาศรีวิสารวาจาเป็นกรรมการ คณะกรรมการได้จัดทําสัญญาแบ่งทรัพย์มรดกระหว่าง
ทายาทตามสัญญาข้อ ๓ ได้ตกลงเกี่ยวกับที่วังว่า “ทรัพย์สินนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒ ยกเว็นที่
วังเพ็ชรบูรณ์ ตําบลปทุมวันซึ่งได้ตกเป็นของหลวงตามรายงานของคณะกรรมการจัดการมรดกใน
รัชกาลที่ ๒ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการเห็นชอบและให้
ดําเนินการตามนั้น”

ประธานกรรมการได้ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาแบ่
             งปันมรดก และบันทึกเรื่องพระ
มรดกซึ่งเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรได้ทําขึ้น เพื่อทรงวินิจฉัย ซึ่งหากทรงพระราชดําริเห็นชอบตาม
สัญญาแบ่งนี้จะได้รับใส่เกล้าฯ ดําเนินการต่อไป

บันทึกเรื่องที่วังเพ็ชรบูรณ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ ของเจ้าพระยาศรี
ธรรมาธิเบศรที่ทําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย มีความเห็นว่า ที่วังได้เปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นของหลวง
ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯที่เห็นชอบ และให้ดําเนินการไป
ตามรายงานของกรรมการ ซึ่งจะพระราชทานแก่ผู้ซึ่งทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะดํารงตระกูล
ต่อไป แต่เพีย
             งใดหรือไม่ก็ได้ และตามสัญญาแบ่งทรัพย์มรดกลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช และผู้มีส่วนได้อื่น ๆ ได้รับส่วนแบ่งไปเป็นอันมากแล้ว ถ้า
ทรงพระดําริเห็นสมควรจะพระราชทานที่วังอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้ว EY
ข้อที่จะพิจารณาว่าจะพระราชทานให้แต่เพียงใดจึงจะเป็นการสมควรเพื่อให้ดํารงตระกูลและ
เหมาะสมกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกที่หลวง

เ

ในพระคลังข้างที (ในบัดนีเรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) พระร
             าชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้า

vs

กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ผู้เป็นพระอนุชาเพื่อสร้างเป็นวังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ ในสมัยสม
             [END PAGE 5]
             บูรณาญาสิทธิราช ๓๕ ปีล่วงมาแล้วนั้น ย่อมต่างกันกับที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้แก่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชในปัจจุบันนี้เป็นอันมาก กล่าวคือ
ต่างกันด้วยเวลา เหตุการณ์ ฐานะของผู้รับตามลําดับพระราชวงศ์ และราคาแห่งทรัพย์สิน
ด้วยเหตุนี้ถ้าจะพระราชทานแต่สักส่วนหนึ่งของเนื้อที่พอที่จะสร้างวังแล ะรักษาไว้
ในตระกูลได้ พร้อมด้วยเงินตามสมควรเพื่อสร้างวังเป็นที่ประทับก็จะงดงามดี หรือจะพระราชทาน
ที่ใหม่พร้อมด้วยเงินตามสมควรให้สร้างเป็นวัง ก็สุดแล้วแต่จะทรงพระราชดําริเห็นสมควร
(๒๐) วันที่ ๓
             ๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีพระราชกระแสว่า “เมื่อทายาทได้ทํา
ความตกลงกันตามสัญญาแบ่งนี้ ก็ดูเป็นธรรมดีแล้ว อนุมัติให้ดําเนินการได้ และในวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นี้เองได้มีพระราชกระแสเพิ่มเติมว่า “ที่วังเพ็ชรบูรณ์กับผลประโยชน์ที่พระ
คลังข้างที่เก็บอยู่นี้ เมื่อไม่มีกองมรดกแล้ว ก็ให้พระคลังข้างที่ดูแลรักษาและเก็บผลประโยชน์
ต่อไปจนกว่าจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนหม่อมเจ้าบุญจิราธรก็คงให้อาศัยอยู่ต่อไปตามเดิม ส่วน
ผลประโยชน์ที่เคยทรงเก็บอยู่ก็ให้คงเก็บได้ทางด้านริมคลอง ทั้งนี้ จะตลอดชีพหรือจนกว่าจะ
เห
             ็นสมควรอย่างใดต่อไป”
ต่อมาได้มีพระราชหัตถเลขา ที่ ๓ /๕๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๕ถึง
ประธานกรรมการให้ดําเนินการตามพระราชกระแสดังกล่าวข้างต้น
(๒๑) เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่าย
พระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๓๓ ประกาศใช้บังคับ และกําหนดให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
พระมหากษัตริย์แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
(๑) ทรัพย์สินส่วนพระองค์
(๒) ทรัพย์สินส่วนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
(๓) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จึงทําให้มีปัญ หาว่า คําว่า “ที่วังเป็นของหลวง” ตามรายงานของ
คณะกรรมการแ
             บ่งพระมรดกเป็นทรัพย์สินประเภทใดใน ๓ ประเภท หรือเป็นทรัพย์สินอีก
ประเภทหนึ่งซึ่งไม่อยู่ภายในบังคับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น
เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันหลายฝ่าย สํานักราชเลขาธิการจึงใคร่ขอให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความในปัญหาข้อที่ว่า ที่ดินวังเพ็ชรบูรณ์ที่
คณะกรรมการจัดแบ่งมรดกเห็นว่าเป็นของหลวงนั้น จะถือเป็นทรัพย์สินประเภทใดและจะ
จําหน่ายจ่ายโอนได้ด้วยวิธีใด จึงจะชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้พิจารณาดําเนินการให้
ถูกต้องต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎห
             มาย คณะพิเศษ) ได้
พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ «๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์
นั้นแล้วให้รายงานกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดกได้รายงาน
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             a

กราบบังคมทูลพระกรุณาในหนังสือ ที่ ๒๐/๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ จากรายงาน
ของคณะกรรมการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับที่วังอันเป็นปัญหาที่หารือนี้ตอนหนึ่งกล่าวว่า “บรรดา
ทรัพย์สมบัติที่กราบบังคมทูลพระกรุณาข้างต้นไม่รวมทั้งที่วังด้วยเพราะเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าที่วังนั้น
เป็นของหลวง และอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ที่ทรง
พระราชดําริเห็นสมควรจะดํารงตระกูลต่อไป ถ้าเป็นการชอบด้วยพระราชดําริแล้วจะได้ทรงพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ มอบพระคลังข้างที่รักษาสืบไป ซึ่งในเวล
             านั้นพระคลังข้างที่ก็เป็น
ผู้ดูแลอยู่แล้ว” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการเห็นชอบและ
โปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการไปตามนั้น โดยที่พระบรมราชโองการดังกล่าวมีขึ้นเมื่อสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราช จึงย่อมมีผลบังคับได้เช่นกฎหมายให้ที่วังเพ็ชรบูรณ์นี้เป็นที่ซึ่งพระมหากนัตริย์ทรงดูแล

ง       4,

รักษาและสงวนไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ดํารงวงศ์ตระกูลของสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยต่อไป ที่วังเพ็ชรบูรณ์จึงเป็นทรัพย์สินทีมีลักษณะพิเศษ แม้ภายหลัง
จะมีพระราชบัญญัติจั
             ดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕๓ ใช้บังคับ ก็ไม่

มีผลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระบรมราชโองการดังกล่าวได้ ทั้งนี่ โดยคํานึงถึงว่าพระบรม

ราชโองการนั้นเป็นกฎหมายพิเศษที่ว่าด้วยที่วังเพ็ชรบูรณ์โดยเฉพาะส่วนพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๓๓๕ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
พระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น การแปลกฎหมาอว่าที่วังเพ็ชรบูรณ์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์แห่งพระบรมราชโองการ
โดยชั
             ดแจ้ง เพราะหากถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วย่อมหมายความว่า
พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ใดได้โดยลําพังพระองค์
เอง และโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าขัดต่อพระบรมราชโองการที่มีฐานะเป็นกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น และจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็ไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะไม่เข้าลักษณะเป็น
ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
พุทธศักราช ๒๕๓๕ และในพระบรมราชโองการเองแสดงให้เห็นว่ามิได้มีพระประสงค์จะให้

กลั
             บคืนสภาพเป็นของพระคลังข้างที่ตามเดิม เพราะแม้แต่โฉนดก็ได้ออกในนามของ

คณะกรรมการรวบรวมทรัพย์มรดก เพื่อเปิดโอกาสที่จะพระราชทานให้แก่ผู้ซึ่งทรงพระราชดําริ
ซึ่  9,   1   a son deg  ve od ayy oq we
เห็นสมควรดํารงตระกูลต่อไป โดยสรุปจึงเห็นว่า ที่วังเพ็ชรบูรณ์จึงเป็นที่ซึ่งมิได้อยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๐๓ แต่เป็นที่ซึ่งอยู่ใน
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ที่จะพระราชทานให้แก่ทายาหผู้ซึ่งดํารงตระกูลของสมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตามพระบรม
             ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวซึ่งยังคงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย และจะพระราชทานให้แก่ทายาทหรือไม่ เพียงใด
ย่อมสุดแล้วแต่พระราชดําริเห็นสมควร

(axa) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)

รองเลขาธิการฯ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๒๒
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